

# ด่วนที่สุด

ที่ ศค ๐๑๐๐.๔/๘๓



สคค. (eMail)

ส่ง : สคค.

รับที่ : ๘5444/67

14 พ.ค. 2567 เวลา 7.14 น



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๗๔๒๐

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่อง ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการกับตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ โดยมีประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ประเด็นการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั้งระบบมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาที่จะสร้างระบบสาธารณูปโภคให้เกิดสุขภาวะอนามัยที่ดีผ่านการพัฒนาบ่อน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง และการแถลงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ประเด็นที่ ๓ ศูนย์กลางอาหาร (Agriculture & Food Hub) ที่จะผลักดันการขยายแหล่งพื้นที่ชลประทาน ๔๐ ล้านไร่ และการป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมดำเนินการในแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนตกหนักมากบริเวณลุ่มแม่น้ำของประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนที่พยากรณ์ฝนตกหนักและหนักมากบริเวณ ๒๒ ลุ่มน้ำของประเทศไทย ล่วงหน้า ๒๔, ๔๘ และ ๗๒ ชั่วโมง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและตรวจสอบความถูกต้องของการพยากรณ์ฝน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนบริเวณ ๒๒ ลุ่มน้ำของประเทศไทย

๒. ประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาที่จะสานต่อนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และการแถลงวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ประเด็นที่ ๘ ศูนย์กลางทางการเงิน (Financial Hub) ที่จะผลักดันการพัฒนาการซื้อขาย Carbon Credit เพื่อลดปัญหาการกีดกันการส่งออกสินค้า รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีกรมอุตุนิยมวิทยาจัดทำโครงการเพื่อสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมีการให้บริการข้อมูลภูมิอากาศของประเทศไทย และระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงพื้นที่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

/๓. ประเด็น...

๓. ประเด็นรายได้ของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP มีความสอดคล้องกับนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาที่จะพัฒนา Start Up ที่มีศักยภาพให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก และสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจใหม่ รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๘ ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๖ เศรษฐกิจฐานราก ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีการพัฒนาฐานข้อมูลให้คำปรึกษาด้าน Digital Service สำหรับให้คำปรึกษาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ภาคธุรกิจกว่า ๖๐๐ รายการ และมีการใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวว่านาร่องการใช้งานกับกลุ่มธุรกิจ SME ในภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการแผนการส่งเสริม Digital Transformation ของ SME ร่วมกับ Partner จำนวน ๔ sector ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลกระทบทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคมมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) จำนวน ๑๐๐ ราย และส่งผล ให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มูลค่าไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท

๔. ประเด็นการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) : เป็นประเด็น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศประกอบกับได้มีคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และยกระดับผลการทดสอบ PISA ของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนาการเรียนรู้ ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนขีดความสามารถ ในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย ดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับอันดับตัวชี้วัดที่ใช้ในการจัดอันดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (World Digital Competitiveness Ranking: WDCR) โดยกำหนด ค่าเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ คืออันดับที่ ๓๐ ทั้งนี้ ตัวชี้วัด PISA ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ซึ่งการขับเคลื่อนตัวชี้วัดในกลุ่มดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องประสาน การดำเนินงานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศในภาพรวมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อร่วม บูรณาการและขับเคลื่อนภารกิจส่งผลต่อตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการอันจะนำไปสู่การปฏิบัตินโยบาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรวงทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๖๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : mdes๐๒๐๐.๑๓@mdes.go.th